



## ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์

เรื่อง การคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา  
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ดำเนินการโครงการการนิเทศ ติดตาม  
แบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม  
การคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา  
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานวิธีการปฏิบัติ  
ที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการนิเทศภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มัธยมศึกษานครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

ที่	โรงเรียน	ชื่อผลงาน	ระดับ	หมายเหตุ
๑	หนองบัว	การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาผ่าน ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อส่งเสริม การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ของโรงเรียนหนองบัว	ยอดเยี่ยม	ชนะเลิศ
๒	ไพศาลีพิทยา	การนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน อย่างมีคุณภาพ ด้วยรูปแบบ QP Model	ยอดเยี่ยม	รองชนะเลิศอันดับ ๑
๓	นวมินทรราชูทิศ มัชฌิม	การนิเทศแบบร่วมพัฒนาโดยใช้กระบวนการนิเทศ PDCA ด้วยรูปแบบ Cooperate <sup>TP</sup> Model การนิเทศ ได้ทุกที่ทุกเวลา (Anywhere Anytime)	ยอดเยี่ยม	รองชนะเลิศอันดับ ๒
๔	สตรีนครสวรรค์	การนิเทศการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสร้าง ระบบการชี้แนะและการเป็นพี่เลี้ยง อย่างเป็น กัลยาณมิตร ใช้ห้องเรียนเป็นฐาน (Coaching and Mentoring Base on Classrooms) ด้วย SATRI Model	ยอดเยี่ยม	
๕	ตาคลีประชาสรรค์	การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ โดยใช้เทคนิคการนิเทศ แบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Supervision)	ยอดเยี่ยม	
๖	ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร	การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วย กระบวนการนิเทศภายในรูปแบบ S2PEI MODEL ของโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร	ยอดเยี่ยม	

ที่	โรงเรียน	ชื่อผลงาน	ระดับ	หมายเหตุ
๗	บรรพตพิสัยพิทยาคม	การพัฒนาารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม ด้วย PASA-Coaching Teams Model ภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU)	ยอดเยี่ยม	
๘	ตะคร้อพิทยา	การพัฒนาระบบการนิเทศภายใน โดยใช้รูปแบบ PPLC TEAM MODEL เพื่อพัฒนาครูด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)	ยอดเยี่ยม	
๙	ท่าตะโกพิทยาคม	การยกระดับการจัดการเรียนรู้ผ่านการนิเทศภายในสถานศึกษา ภายใต้รูปแบบ NITED Model	ยอดเยี่ยม	
๑๐	ลาดยาวพิทยาคม	รูปแบบการดำเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา PERFECT MODEL เพื่อยกระดับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนลาดยาวพิทยาคม	ยอดเยี่ยม	
๑๑	พระบางวิทยา	กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาโดยใช้ PHRABANG MODEL ร่วมกับการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนโรงเรียนพระบางวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๗	ยอดเยี่ยม	
๑๒	เขากะลาพิทยาคม	การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้การนิเทศภายในสถานศึกษาตามรูปแบบ K.W.UFO MODEL	ดีมาก	
๑๓	แม่วงก์พิทยาคม	การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม โดยใช้รูปแบบการนิเทศภายในแบบมีส่วนร่วม “6 joins for Maewong’s quality”	ดีมาก	
๑๔	ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์	พัฒนากระบวนการนิเทศโดยใช้รูปแบบการบริหารงานแบบ TAKFA Model	ดีมาก	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายรังสิวุฒิ พุ่มเกิด)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์